



รายงานการประชุม
นายก/ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (๗๗๑) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมฯ
กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ประธาน

๑) บทบาทหน้าที่ของ อปท.แต่ละแห่งมีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยเป็นหูเป็นตา
ช่วยแบ่งเบาภาระของทางจังหวัดได้เป็นอย่างมาก การทำงานนั้นให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
และการทำงานเป็นทีม โดยผู้บริหาร อปท. ปลัด อปท.ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของแต่ละอปท.
เพราะท่านผู้บริหารได้รับความมั่นใจจากพี่น้องประชาชนที่ได้เลือกตั้งกันเข้ามา ในส่วน
ท่านปลัดนั้นก็ถือว่าเป็นหัวหน้าประจำใน อปท.นั้นๆ ก็หวังว่าจะนำประสบการณ์การทำงาน
ของท่านในการที่จะร่วมดูแลพื้นที่ใน อปท.ของตนเอง เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน เป็นส่วน
หนึ่งที่เราจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัด เน้นการทำงานแบบบูรณาการ และหลักธรรมาภิบาล

๒) นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่อยากฝากทาง อปท.ให้ดำเนินการ คือ

๒.๑ ความสงบสุข ความสามัคคีปรองดอง เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ที่เข้ามาแก้ไขปัญหา เราจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ต้องไม่สร้าง
ความแตกแยกหรือสร้างเงื่อนไขปัญหาขึ้น

๒.๒ เรื่องของสถาบัน อปท.ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องร่วมขับเคลื่อนในเรื่อง
ดังกล่าวในเรื่องของพิธีการ วันพิธี ราชพิธี กิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน ทางอปท.ก็จะต้องให้
ความสำคัญกับพิธีในงบประมาณประจำปีต่างๆ ก็คงจะได้มีการจัดตั้งไว้แล้ว

๒.๓ เรื่องของการเร่งรัดที่จะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ได้เกิดรูปธรรม
ในระดับพื้นที่ของเรา ที่สำคัญคือเรื่องของการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉพาะ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทาง อปท.ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องช่วยขับเคลื่อนในส่วนนี้ เรื่องของการ
จัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ ๑, ส่วนของงบของ อปท.เอง, ที่จัดเก็บรายได้เอง, งบอุดหนุนทั่วไป,
อุดหนุนเฉพาะกิจ, ที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ล้วนเป็นหน้าที่ของท่าน จะต้องตรวจสอบและ
ติดตามเร่งรัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ในชุมชนอยากฝาก
ให้ทาง อปท.ทุกแห่งให้ช่วยให้การสนับสนุนนายทุน ข้าราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องที่จะเกิด
ของตลาดชุมชน เรื่องของการจ้างงานสร้างรายได้ ขณะนี้ก็มีงบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรร
ในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นงบตำบลละห้าล้าน, มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ยากจนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ก็ฝากทาง อปท.ได้เร่งในเรื่องของการใช้จ่าย ส่วนหนึ่งก็ได้มี
การปรับปรุงในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความคล่องตัวขึ้นอีก เรื่องของการท่องเที่ยวก็
จะสามารถช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ของชุมชน จังหวัดพิษณุโลกก็มีแหล่งท่องเที่ยว

มากมาย อปท. ก็คงจะต้องช่วยดูแลในเรื่องของการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ป้ายบอกทาง เรื่องของการดูแลถนน การสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว สินค้า ผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากผู้ประกอบการในพื้นที่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ในขณะที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาว ในพื้นที่ของเราก็คงจะมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เรื่องเร่งด่วนเร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำ ประเทศของเราประสบปัญหาในเรื่องของฝนตกที่มีปริมาณเฉลี่ยน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาในหลายภูมิภาคก็ทำให้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงหลายๆพื้นที่ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีเขื่อนหลักอยู่ ๔ แห่ง คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ๔ เขื่อนนี้ถือว่าเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่จะหล่อเลี้ยงลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในเขตพิษณุโลกของเราก็จะอาศัยแหล่งน้ำดังกล่าวในเรื่องของการเกษตร ใช้ในเรื่องอุปโภค - บริโภค อปท. ก็คงจะต้องมีบทบาทสำคัญในการดูแลในพื้นที่ของตัวเองในการบริหารจัดการเรื่องนี้ให้เหมาะสม โดยเฉพาะฝนที่จะตกมาเพิ่มที่คาดว่าจะไม่มีแล้วหลังจากนี้ แต่ในขณะเดียวกันทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้มีนโยบายในการทำฝนหลวง แหล่งน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ฝากหน่วยงาน อปท. ทุกแห่งให้ช่วยตรวจสอบว่าจะทำอย่างไรจะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าเพราะน้ำต้นทุนคงไม่มีมากกว่านี้ อปท. อาจจะต้องแนะนำในเรื่องการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยหรืออาจจะต้องเลือกอาชีพอื่นที่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำ

๓) เรื่องของปัญหาอื่นๆที่เป็นปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติดก็ยังเป็นปัญหาสำคัญอยู่ เรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำว่าในหลายๆงานของมหาดไทยมีเครือข่ายทั่วประเทศรวมไปถึงระดับตำบล หมู่บ้าน ท้องที่ ท้องถิ่น ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ชิดประชาชน ย่อมทราบปัญหาที่มีอยู่ จะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นก็คงจะฟังไม่ขึ้น

๔) เรื่องของปัญหาขยะเป็นเรื่องที่สำคัญ รัฐบาลประกาศเป็นนโยบายกำจัดขยะของประเทศได้เชิญส่วนราชการต่างๆ เชิญไปปรับนโยบายเรื่องนี้มานานแล้ว ก็ได้ทราบถึงปัญหาในหลายพื้นที่ เป็นเรื่องที่ อปท. ต้องเอาใจใส่ต้องหาวิธีการต่างๆที่จะแก้ไข และต้องให้ประชาชนนั้นได้เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม ต้องให้เขาารู้ให้เข้าใจว่ามันเป็นปัญหาที่ชาวบ้านเองต้องร่วมด้วยถ้าชาวบ้านไม่ร่วมด้วยคือไม่ช่วยให้เกิดระบบการกำจัดขยะที่เหมาะสมถูกต้อง เราก็ไม่สามารถทำได้ แล้วขยะเหล่านั้นจะไปทิ้งที่ไหนอย่างไร

๕) เรื่องของการพัฒนาพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลกเรามีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เราเป็นเมืองบริการ สีแฉกอินโดจีน การขับเคลื่อนต่างๆต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจังหวัดพิษณุโลกของเรามีสภาพทำเลที่เรียกว่าชัยภูมิเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่การคมนาคมที่เรียกว่าสีแฉกอินโดจีนที่เชื่อมโยงหลายพื้นที่มีหน่วยงานองค์กรต่างๆมากมาย ได้มีการเสนอยุทธศาสตร์พิษณุโลก ๒๐๒๐ ที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่ แยกอินโดจีนมีโครงการสำคัญๆหลายเรื่อง เป็นเรื่องที่ อปท. ต้องไปรับทราบเรื่องของการทำยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกัน

๖) มอบหมายงานที่เกี่ยวกับการกำกับดูแล อปท. ให้ท่านรองแต่ละท่านรับผิดชอบ คือ ท่านรองวิฑูรย์ จะดูแล และ อบจ. ท่านรองฯฐานุพงษ์ จะดูแลเทศบาลทั้งหมด ส่วนท่านรองฯนิพันธ์จะดูแล อบต. ส่วนพื้นที่เนื่องจากเรามี ๙ อำเภอ ท่านรองทั้ง ๓ ท่านก็จะดูแล ท่านละ ๓

อำเภอ สำหรับจังหวัดของเราก็จะมีงานที่จะต้องลงพื้นที่เรื่องของจังหวัดเคลื่อนที่ก็จะมี
ทุกเดือน เดือนละครึ่ง จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ส่วนการบริหารงบประมาณนั้นก็มีการ
ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเงินจัดซื้อจัดจ้างให้กับท่านรองฯ หัวหน้าส่วนราชการ
อำนาจการต้นวงเงินสามล้านบาท อำนาจการสูงห้าล้านบาท ปลัดจังหวัดสิบล้านบาท รองฯ
ทั้ง ๓ ท่านมอบให้เต็มวงเงินทั้งหมด เรื่องของการบริการประชาชนขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
หากเราไม่ปฏิบัติตาม หรือหากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นก็จะเป็นความผิดและมีโทษทางอาญาด้วย
ต้องระมัดระวังให้ดี

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์
รอง ผวจ.พล

การทำงานนั้นต้องเน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ในการทำงานนั้น
เราจำเป็นต้องยึดหลักตั้งแต่นโยบายรัฐบาลและคสช. วาระแห่งชาติก็มีหลายเรื่อง โดยเฉพาะที่
เน้นหนักตอนนี้คือปราบปรามทุจริต คอร์รัปชัน, เรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
ในอนาคตอันใกล้นี้ ก็เรื่องภัยแล้ง แม้กระทั่งปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม, ปัญหาเรื่องขยะ ซึ่งใน
เวลานี้ปัญหาเรื่องขยะจัดเป็นวาระแห่งชาติ, เรื่องคืบฝืนป่าให้กับแผ่นดินที่อยู่ในเขตป่า
นอกจากนั้นงานที่เน้นหนักอีกส่วนหนึ่งที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นก็ทำงานร่วมกับฝ่ายท้องถิ่น
ร่วมกับนายอำเภอ ส่วนราชการและของจังหวัดคือการอำนวยความสะดวก คือในเรื่องศูนย์
ดำรงธรรมอำเภอ ตอนนี้ก็อยากฝากท่านผู้บริหารและท่านปลัดว่าศูนย์ดำรงธรรมก็ไปโยงกับ
ฝ่ายกระทรวงยุติธรรม ซึ่งพยายามจะลดปัญหาในการร้องเรียนที่ฟ้องร้องขึ้นศาล เราก็พยายาม
บริการประชาชนคล้ายๆกับศูนย์ดำรงธรรมซึ่งตรงนี้ ก็อยากจะให้ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน และ
ตรงนี้ทางรัฐบาลเน้นหนักเรื่องการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ฝากให้ทางผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ช่วยดูในพื้นที่รับผิดชอบของท่านนั้นว่ามีผู้ใดได้รับความเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้าง
ต้องพยายามเข้าถึง ตรงนี้ต้องรวดเร็วเพราะปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร หากพบปัญหาหรือ
ความเดือดร้อนอะไรให้รีบรายงานโดยด่วน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันอังคาร ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓
ท้องถิ่นจังหวัด

ชี้แจงข้อราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และส่วนราชการ

ตามแนวทางการจัดการขยะของกระทรวงมหาดไทย

- เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวทางการจัดการขยะของกระทรวงมหาดไทย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ท้องถิ่นจังหวัด

- เรื่อง การจัดทำ “บันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2559”

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการจัดทำ “บันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2559”
โดยรวบรวมข้อมูลรายนามผู้บริหาร และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานภายในกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานานุบาลทั่วประเทศ จึงขอให้
อปท. ทุกแห่งสำรวจข้อมูลในพื้นที่ ส่งให้งานบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ดังนี้

- 1) รางวัลระดับชาติที่ อปท.ได้รับ หรือกิจกรรมผลงาน อปท.ยอดเยี่ยม
- 2) ของดีที่น่าสนใจใน อปท. (Amazing Thailand) หรือสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อพร้อม
ไฟล์ภาพถ่าย
- 3) ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่น่าสนใจในจังหวัดพร้อมไฟล์
ภาพถ่าย
- 4) แจ้งการส่งจอบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2559 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ - เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ระหว่างวันที่
29 ธันวาคม 2558 - 9 มกราคม 2559 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่
ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
ของประชาชนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจาก
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดพิษณุโลกจึงขอความ
ร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน รายละเอียด
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2209 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558
แล้วรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
ทางโทรสารหมายเลข 0-5523-2491 หรือทาง email: sirirat_wan14@hotmail.com
จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 (แบบ ปก.สจจ.1)

ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 7 มกราคม 2559 (แบบ ปก.สจจ.2)

มติที่ประชุม รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ - เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

1. ตามที่จังหวัดได้แจ้งบัญชีโครงการที่ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการจัดสรร
งบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณรวมทั้งสิ้น
482,073,100 บาท และแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุของ อปท. โดยให้ อปท.
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเคร่งครัด และแจ้งให้ อปท.จัดเตรียมความพร้อมในเรื่องการ
กำหนดราคามาตรฐาน ราคาท้องตลาด หรือแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างเพื่อกำหนดราคาที่เหมาะสมในการซื้อหรือจ้างตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พร้อมที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที
เมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีผลบังคับใช้ และปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ยกเว้นระเบียบฯ ดังกล่าว โดยการแก้ไขวงเงินตามหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นตามนโยบายรัฐบาล เพื่อแจ้งให้อปท. ทราบและถือปฏิบัติต่อไป (หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5794 ลว. 18 ก.ย.58)

2. กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ได้ออกระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 เพื่อกำหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว วันที่ 25 ก.ย. 58 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 58 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้

(1) กำหนดวงเงินการซื้อหรือการจ้างตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

- การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท

- การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

- การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท ให้กระทำได้ เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ตามที่ระเบียบฯ ข้อ 17 กำหนด

- การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท ให้กระทำได้ เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ตามที่ระเบียบฯ ข้อ 18 กำหนด

(2) วงเงินการซื้อหรือการจ้างตามข้อ (1) ให้ใช้บังคับกับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินอุดหนุนและเงินสะสม ไม่ว่าจะเป็เงินของปีงบประมาณใดจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 สำหรับกระบวนการจัดหาพัสดุที่ได้ดำเนินการก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้มีผลใช้บังคับ และยังไม่แล้วเสร็จให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมต่อไป

จังหวัด จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุดังกล่าว จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยให้กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกาศการจัดซื้อจัดจ้างไว้ว่า การจัดซื้อหรือการจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว กรณีที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถยกเลิกการจัดหาได้

2. ให้บันทึกรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าของขั้นตอนการดำเนินโครงการ ผ่านเว็บไซต์ สด. www.dla.go.th หัวข้อระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plen) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด

3. อปท.ที่มีโครงการวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ 1

4. อปท.ที่มีโครงการวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในไตรมาสที่ 1 และเบิกจ่ายงบประมาณความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินการแต่ละงวดงาน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ - เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 และให้อปท.จัดทำประกาศบัญชีรายชื่อฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 แล้วบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ ในระบบสารสนเทศฯ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง โดยให้รายงานยอดจำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้งหมด ตามแบบ ผส.1 และ พก.1 พร้อมทั้งสำเนาประกาศบัญชีรายชื่อ จัดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 8 มกราคม 2559

มติที่ประชุม รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ - เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

มติที่ประชุม รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ - เรื่อง การส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ ทุกรายการที่ได้รับจัดสรรจาก กรมฯ ประจำปี งบประมาณ 2558 ให้ อปท. ส่งคืนเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย ส่งจ่ายในนามสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งทำหนังสือนำส่ง และระบุด้วยว่าส่งคืนเงิน ปี งบประมาณ ใด และแยกประเภทของเงินงบประมาณด้วย

2. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หากยังมีเงินเหลือจ่ายอีกก็ให้ตกเป็นเงินสะสม ภายในวันที่ 30 ก.ย. 58 ตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 349 ลงวันที่ 21 ต.ค. 57

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ - เรื่อง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อนปี งบประมาณ 2558 และประจำปี งบประมาณ 2558 กรณีมีหนี้ผูกพัน อปท. ที่ผู้รับจ้างส่งงานเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการรวบรวมเอกสาร หลักฐานการขอเบิกเงินให้ครบถ้วน พร้อมนำส่งเอกสารขอเบิกเงินที่จังหวัด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ อื่น ๆ

ผอ.ป.ป.ช.

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือเรียกย่อๆ ว่า ITA ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการประเมินความโปร่งใสอยู่ในระดับต่ำหรือจาก ๑๐๐ คะแนนอยู่ในระดับ ๓๐ กว่าคะแนน ทางสำนักงาน ป.ป.ช. จึงเล็งเห็นความสำคัญที่อยากจะให้ประเทศเรามีความโปร่งใสเพิ่มมากขึ้น เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ได้ ๕๐ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน จึงมีแนวคิดที่ว่าภายในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ อย่างน้อย

ไม่ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน โดยจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินตามโครงการนี้ ประกอบด้วย ๓ หน่วยงาน คือ ป.ป.ช., ป.ป.ท., กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งหลังจากที่ประเมินเสร็จแล้ว หน่วยงานที่รับประเมินสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้และทางสำนักงาน ป.ป.ช.ประกาศผลให้ทราบทางสาธารณะและจะมีการจัดทำพิธีมอบรางวัลแก่ อปท.หรือหน่วยงานต่างๆที่ได้รับการประเมินและมีขนาดที่สูงอยู่ในระดับที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา - รายละเอียดและแนวทางในการทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๕๘ โครงการนี้เป็นการทำงานโดยที่ได้รับมอบหมายมาจาก ป.ป.ช. ซึ่งหัวใจหลักของการประเมินในครั้งนี้เป็นการประเมินเพื่อจะทำการข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการทำงานและเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับการทำงานของ อปท. และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถของการทุจริตให้ได้ในระดับ ๕๐ คะแนน ในปี ๒๕๖๐ โดยทุกหน่วยงานต้องร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะได้ข้อเสนอแนะและทำให้ดัชนีตรงนี้ดีขึ้น ซึ่งแต่ละดัชนีและในแต่ละแบบสอบถามก็จะมีรายละเอียดสำหรับการที่จะต้องตอบคำถามเพื่อไปคำนวณเป็นค่าดัชนีต่างๆและการประเมินแบบบุคคลภายในจะวัดถึงวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กรและคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน ซึ่งจะถามถึงการยึดมั่นในประมวลจริยธรรมและการต่อต้านทุจริตในองค์กร สำหรับคุณธรรมในการทำงานจะเป็นเรื่องของการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณและการมอบหมายงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่รู้วัฒนธรรมในองค์กรและทำงานมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี สำหรับปฏิทินในการทำงาน เพื่อที่จะทำให้ทำงานทันตามกรอบระยะเวลาด้วยความที่เราประเมินผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๘ จะสามารถที่จะปรับใช้ได้ทันจึงมีเวลาทั้งหมดเพียงแค่วันที่ ๑๑ เดือน จึงต้องขอความร่วมมือเพื่อที่จะช่วยองค์กรของเรา เวลาต่างๆที่นัดหมายต้องขอเร่ง ขอความร่วมมือจริงๆ การไปครั้งแรกของนักวิจัยนั้นจะเข้าไปทำความเข้าใจในเรื่องของจัดเก็บข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์และการเก็บข้อมูลภายในหน่วยงานซึ่งคาดว่าจะเข้าไปได้ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมและเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปพร้อมๆกันไปด้วยและจะทิ้งช่วงเวลาไว้ให้อีก ๑ เดือน เพื่อให้ทำความเข้าใจ จัดเตรียมหลักฐานและจัดเตรียมคำตอบ โดยอีกหนึ่งเดือนจึงจะเข้าไปเก็บข้อมูล

พ.ม.จ.

๑. นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งนโยบายเร่งด่วนในปีนี้ก็ประกอบไปด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย คนพิการและผู้สูงอายุ, การเสริมสร้างพลังผู้สูงอายุและพัฒนาระบบการดูแล, การแก้ไขปัญหาความรุนแรงแก่เด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน, การเข้าถึงบริการสังคมของคนพิการ, การป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและขอทาน, ศูนย์บริการประชาชนและศูนย์การให้ความช่วยเหลือทางสังคมซึ่งนโยบายที่ ๔ เรื่องของแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งตามที่ พ.ม.จ.ได้มีหนังสือเวียนทุก อปท.ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งตอนนี้มีหลาย อปท.ได้ส่งมาแล้ว แต่ตอนนี้ทางกระทรวงมีหนังสือมาว่าขอชะลอก่อนจึงแจ้งเพื่อทราบว่าการดำเนินการเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนต้องขอระเบียบไว้ก่อนและมีหนังสือตามไป

๒. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นโครงการที่มติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๕๘ ในหลักการเนื่องจากโครงการนี้มีผลประโยชน์ต่อเด็ก ผู้ปกครองและของทางเพศต่อไป หลักการก็คือจะให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดที่เกิดระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๕๘ ซึ่งต้องอยู่ในครรภ์เรื้อนยากจนและครรภ์เรื้อนที่เสี่ยงต่อความยากจน โดยจะอุดหนุนให้ได้รายละ ๔๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน เมื่อครบ ๑๒ เดือนก็จะระงับสิทธิ ซึ่งตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ การดำเนินโครงการโดยมอบให้ ๓ กระทรวงหลักเป็นผู้ดำเนินการร่วมกัน คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข การยื่นลงทะเบียนสามารถยื่นได้แล้วที่ อบต.หรือ เทศบาล ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ย.๕๘ ที่ผ่านมา โดย อบต.หรือ เทศบาล จะรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๕๘ ถึง ๓๑ มี.ค.๒๕๕๙ หลังตากนั้นตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๒๕๕๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๕๙ จะยื่นที่ สำนักงาน พ.ม.จ.โดยคุณสมบัติคือหญิงตั้งครรภ์จะต้องมีกำหนดคลอดบุตรระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๕๙ โดยต้องอยู่ในครรภ์เรื้อนที่ยากจนและเสี่ยงต่อความยากจนโดยพิจารณาจาก ๒ หลักเกณฑ์ คือ

๑. เรื่องของรายได้อาจจะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน สถานะของครรภ์เรื้อนจะต้องเข้าข้อใดข้อหนึ่งคือเป็นภาระพึ่งพิง เช่น ครอบครัวที่มีคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กที่ต่ำกว่า ๑๕ ปี หรือคนว่างงานที่มีอายุ ๑๕-๖๕ ปี อยู่ในครรภ์เรื้อน หรือครอบครัวที่เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

๒. ต้องมีสภาพที่อยู่อาศัยบ้านทรุดโทรมทำจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจาก หรือวัสดุเหลือใช้ หรืออยู่บ้านเช่า ต้องไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ต้องเป็นเกษตรกรที่มีที่ทำกินไม่เกิน ๑ ไร่

ก็คือต้องพิจารณาจากรายได้เป็นหลัก คือครรภ์เรื้อนต้องมีรายได้ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ บาท และต้องเข้าข่ายของสำนักครรภ์เรื้อนในข้อใดข้อหนึ่งใน ๔ ข้อด้วย สำหรับหญิงตั้งครรภ์มาลงทะเบียนเด็กจะต้องเกิดในช่วงระหว่าง ๑ ต.ค.๒๕๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๕๙ หากคลอดก่อน ๑ ต.ค.๕๘ หรือหลัง ๓๐ ก.ย.๕๙ ก็คือหมดสิทธิจากโครงการนี้และบิดามารดาเด็กต้องมีสัญชาติไทยหากบิดาเป็นสัญชาติไทยแต่มารดาอาจจะเป็นคนต่างด้าว ต้องมีการพิสูจน์ก่อนว่าบิดามารดาเป็นคนไทยถึงจะยื่นขอรับสิทธิได้ ในกระบวนการขั้นตอนต้องเริ่มจากการที่ อ.พ.ม., อ.ส.ม. หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน อบต. โรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์และค้นหากลุ่มเป้าหมายซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ส่งโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์มอบให้กับ อบต.ซึ่งหลายที่ที่ได้รับไปแล้วแต่หลายที่ก็ยังไม่ได้รับหลังจากที่ค้นหาเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการรับรองให้กับหญิงตั้งครรภ์ โดยผู้รับรองจะปรากฏไปด้วย ๒ ส่วน คือ บุคคลที่ ๑ ที่จะรับรอง คือ อ.ส.ม.หรือ อ.พ.ม.และคนที่ ๒ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือปลัดอบต. หลังจากที่ได้รับรองให้หญิงตั้งครรภ์แล้วหญิงตั้งครรภ์มีการฝากครรภ์เรียบร้อยแล้ว แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ไปลงทะเบียนที่ อบต.หรือ เทศบาล โดยการรับลงทะเบียนหลังจากที่ อบต.และ เทศบาล ลงทะเบียนเสร็จก็ตรวจสอบเอกสารและจัดทำประกาศการขอรับสิทธิภายใน ๓ วัน คือถ้ามีคนมาลงทะเบียนทุก ๓ วัน อบต.จะต้องมีการประกาศว่าผู้ที่มีสิทธิผู้ที่มาขอรับสิทธิโครงการเด็กแรกเกิดมีใครบ้างโดยประกาศเป็นเวลา ๑๕ วัน เมื่อประกาศแล้วไม่มีคนคัดค้านก็แสดงว่าคนที่มาขอรับสิทธิเป็นผู้มีสิทธิตามโครงการแต่กรณีที่มีผู้คัดค้านผู้บริหาร อบต.จะต้องเข้าดำเนินการสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าคัดค้านเนื่องจากสาเหตุใดหลังจากนั้นก็รวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งให้กับ สำนักงาน พ.ม.จ. สำนักงานก็จะดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลเด็กแรกเกิดและจะแจ้งชื่อผู้ผ่านสิทธิให้กับผู้ขอรับสิทธิและแจ้งให้กับทางสาธารณสุขจังหวัด ทางสาธารณสุขจะนำรายชื่อเข้าไปบริการเชิงรุกต่อไปและหลังจากหญิงตั้งครรภ์คลอดบุตรแล้วจะต้องนำสูติบัตรให้กับ อบต. ทาง อบต.จะรวบรวมเอกสารตัวจริงทั้งหมดส่งให้ทาง พ.ม.จ. พร้อมกับสำเนาสูติบัตร กรณีที่ขอรับเงินเข้าบัญชีก็แนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยด้วย ให้กับทาง พ.ม.จ. ในกรณีที่สะดวกมารับเงินสด สามารถที่จะมารับเงินสดได้ที่ สำนักงาน พ.ม.จ.ทุกเดือน จนครบ ๑๒ เดือน เมื่อ พ.ม.จ.ได้รับข้อมูลสูติบัตรจากท้องถิ่นก็จะบันทึกข้อมูลลงระบบอีกครั้งหลังจากนั้นกรมกิจการเด็กฯ จะโอนงบประมาณให้กับ พ.ม.จ. และพ.ม.จ.ก็จะดำเนินการให้กับผู้มีสิทธิภายใน ๑๕ วัน ณ เวลานั้นนโยบายอาจจะมีเรื่องของการคืนข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลเด็กแรกเกิด อาจจะมอบให้ทาง อบต.คืนข้อมูลเบื้องต้นก่อน

หลังจากที่ประกาศ ๑๕ วันแล้วไม่มีผู้คัดค้าน เนื่องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนจำเป็นที่
จะต้องรับทราบจำนวนเพื่อที่จะตั้งงบประมาณในการที่จะโอนจัดสรรให้กับทางจังหวัดโดยการ
เปิดบัญชีต้องเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น โดยที่เขาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จะไปฝากเบื้องต้น
สามารถเปิดบัญชีเป็นศูนย์ได้ โดยให้ทางท้องถิ่นทำหนังสือถึงธนาคารว่าหญิงตั้งครรภ์เข้าร่วม
โครงการเด็กแรกเกิดปี ๒๕๕๙ ไม่ต้องฝากโดยเสียเงิน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ เบอร์โทรของสำนักงาน พ.ม.จ. ๐๕๕-๒๔๖๘๒๗, ๐๕๕-๒๕๙๖๕๖, ๐๘๑-๗๖๕๕๒๗๗

หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ - การเสนอขอโครงการโบนัส ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งในปี ๒๕๕๙ อบต. เทศบาล
จะต้องเสนอขอโครงการ/กิจกรรม ๒ โครงการ ซึ่งในปี ๒๕๕๙ เทศบาลได้เสนอแล้ว สำหรับ
อบต.จะนัดในการเสนอโครงการ/กิจกรรม วันที่ ๒๑ ต.ค. ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

ท้องถิ่นจังหวัด

- อบต.ไหนที่ไม่เสนอขอโครงการ/กิจกรรม ก็จะต้องชี้แจงเหตุผลที่ไม่เสนอโครงการ
มาด้วย ในส่วนนี้การที่มีโครงการนั้นเป็นการกระตุ้นให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในการทำงานให้เป็น
ระบบเป็นระเบียบ ส่วนเงินรางวัลนั้นเป็นผลพลอยได้จากการทำงาน ขอให้ใช้โครงการนี้เป็น
เครื่องมือกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านในการที่จะทำงาน ในปีนี้หากเสนอไม่ทันแล้ว
ในปีหน้าก็อยากจะขอให้เสนอโครงการเพราะหากไม่เสนอก็คงต้องมีเหตุผลและความจำเป็นที่มี
น้ำหนักพอที่จะไม่เสนอ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จดยางานการประชุม

(นายปุณรัตน์ เดชอัครา)

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายมานัส สังข์เมือง)